



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองขนาน (กองสวัสดิการสังคม)

ที่ พบ ๕๓๔๐๔/๕๓

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด


เรียน หัวหน้าสำนักงานปลัด


สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ กองสวัสดิการสังคม จึงขอแจ้งสำนักงานปลัดประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงเว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองขนาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

  
(นางสาวตากานดา เยี่ยงปรัชากุล)  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  
(นายชนเดช ภูธนพิสุทธิ์)  
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม



ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน  
เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้เห็นชอบโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยให้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้กับผู้ปกครองที่ดูแลเด็กแรกเกิดจนอายุครบ ๖ ปี และอยู่ในครอบครัวผู้มีรายได้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคน ต่อปี หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. เด็กที่รับสิทธิในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ (เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ยังคงรับสิทธิอย่างต่อเนื่องจนอายุครบ ๖ ปี

๒. เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ไม่มีคุณสมบัติตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่มีคุณสมบัติตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. ๒๕๖๒ มีสิทธิได้รับเงินนับตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จนอายุครบ ๖ ปี

๓. เด็กที่เกิดตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้รับสิทธิจนอายุครบ ๖ ปี

เทศบาลตำบลหนองขนาน ได้ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน ๓ ราย รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยจะปิดประกาศเป็นระยะเวลา ๑๕ วัน หากไม่มีผู้คัดค้าน ให้ถือว่าผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เป็นผู้ที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หากมีผู้คัดค้านขอให้แจ้งที่เทศบาลตำบลหนองขนาน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมศักดิ์ จงเจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนาน

บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน  
เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล (ผู้มีสิทธิ)	ชื่อ - สกุล (เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ)	เดือนที่ได้รับสิทธิ
๑.	นายณัฐพล เสือนาค	เด็กชายณัฐพัชร เสือนาค	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๒.	น.ส.มุกิตา อ่วมอ้อ	เด็กชายภูวนัย ไชยราช	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๓.	นายรำพึง แก้วใหญ่	เด็กชายพีระพงษ์ แก้วใหญ่	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕